

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การสอบกลางภาค

ภาคเรียนที่ 1/2551 (คู่ขนาน)

รายวิชา 230402 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

ผู้สอน อ.จตุภูมิ ภูมิบุญชู

สอบวันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2551

เวลา 9.00–12.00 น.

คำชี้แจง 1. ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเอกสาร ตำรา สมุด บันทึกย่อ หรือสิ่งอื่นใดเข้าห้องสอบ การทุจริตหรือความพยายาม
ทุจริตจะนำมาซึ่งการสอบตกในรายวิชานี้

2. ข้อสอบมีจำนวน 2 ข้อ 2 หน้า 50 คะแนน ให้นักศึกษาตอบข้อสอบทุกข้อ ในสมุดคำตอบโดยใช้ปากกาสีน้ำเงิน
หรือสีดำเท่านั้น เท่านั้น

ข้อ 1. ประเทศกาบองพิพาทกับประเทศ ซาอีร์ เรื่องเขตแดนทางบก ประเทศกาบองอ้างว่า “ราชอาณาจักรแห่งกาบอง
เคยเป็นเจ้าของพื้นที่ในเขตซาตู ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศซาอีร์ ก่อนที่ประเทศเจ้าอาณานิคมในแอฟริกาคือเบลเยียม
ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมของประเทศกาบองและประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมของประเทศซาอีร์ จะแบ่งเขตแดน
ระหว่างกาบองกับซาอีร์ใหม่ในภายหลังตามใจของพวกเขา ดังนั้นเมื่อประเทศกาบองและประเทศซาอีร์ได้รับเอกราช
จากเหล่าประเทศจักรวรรดินิยมแล้ว ประเทศซาอีร์จึงควรส่งมอบเขตซาตู คืนให้กับประเทศกาบองเสีย และประเทศ
กาบองไม่มีพันธกรณีตามสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศกาบองและประเทศซาอีร์ซึ่งทำโดยเจ้าอาณานิคม
คือ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเบลเยียม เพราะประเทศกาบองมิใช่คู่สัญญากับประเทศซาอีร์ ประเทศกาบองใน
ฐานะที่เป็นรัฐอธิปไตยจึงไม่ต้องผูกพันตามหลักกฎหมายสนธิสัญญาที่เรียกว่า “Pacta Sund servanda” ต่อมา
ประเทศทั้งคู่ได้จัดให้มีการเจรจาจับข้อพิพาทขึ้น

ในระหว่างที่มีข้อพิพาทเรื่องดินแดนนี้ พันตำรวจเอกปิแอร์ แกลลอป ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐทูตของ
ประเทศกาบอง ได้เดินทางไปเจรจาเรื่องเขตแดนยังกรุงบราซซาวิล ประเทศซาอีร์ แต่ขณะที่ พณฯ ปิแอร์กำลังเดิน
ทางเข้าไปยังโรงแรมดิแมริออท ซึ่งเป็นที่ประชุมกัน มีฝูงชนจำนวนประมาณ 500 คนมายืน โห่ร้องขับไล่และแสดงที่
ท่าว่าจะเข้ารุมทำร้าย พร้อมขว้างก้อนหินเข้าใส่ พณฯ ปิแอร์ และคณะผู้เจรจาทำให้คณะรัฐทูตจากกาบองได้รับ
บาดเจ็บ ด้วยความตกใจระคนความกลัวทำให้ หนึ่งในเจ้าหน้าที่ทางการทูตที่เดินทางมากับพณฯ ปิแอร์ใช้ปืนพก
ประจำกายที่ติดตัวอยู่เสมอนนั้นยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่ฝูงชน แต่โชคร้ายกระสุนปืนดังกล่าวได้แล่นไปถูกหินและกระเด็น
ไปถูกเด็กชายคนหนึ่งบาดเจ็บ และเมื่อเริ่มมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนั้น ตำรวจของซาอีร์จำนวน 3 นาย ซึ่งดูแลสถานการณ์
อยู่ ได้วิ่งเข้ามาถึงตัวคณะผู้แทนทางการทูตของกาบองทั้งหมดหนีขึ้นรถไปสนามบินทันทีพร้อมยุติการเจรจาดังกล่าว
และสั่งให้คณะผู้แทนทางการทูตอยู่เพียงในสนามบินมิฉะนั้นจะไม่รับรองความปลอดภัย ดังนี้

คำถาม

1.1 ข้ออ้างของประเทศกาบองชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกเหตุผล
ประกอบ? (10 คะแนน)

1.2 หากว่าบิดาของเด็กชายชาวซาอีร์ที่ถูกลูกหลงจากกระสุนปืนเข้าแจ้งความ กับพนักงานสอบสวนกรุงบราซ
ซาวิลให้ดำเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่ของกาบองผู้ก่อเหตุ ดังนี้ นายร้อยตำรวจโทแบร์นาร์ตพนักงานสอบสวนประจำ

สถานีตำรวจกรุงราชวาลีจะดำเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่ของกาบองเพื่อดำเนินคดีอาญาฐานประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บได้หรือไม่? (5 คะแนน)

1.3 ประเทศกาบองและประเทศซาอีร์จะมีความรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือไม่ อย่างไร ? (10 คะแนน)

1.4 หากประเทศกาบองและประเทศซาอีร์ประสงค์จะนำเรื่องเข้าสู่การระงับข้อพิพาทของสหประชาชาติจะทำได้อย่างไร อย่างไร และผ่านองค์กรใดบ้าง และการระงับข้อพิพาทโดยองค์กรแต่ละส่วนภายใต้สหประชาชาติมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ? (15 คะแนน)

ข้อ 2. เรืออากาศเอกรณชัย กัจร ขณะกำลังบินลาดตระเวนบริเวณ 11.5 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานปีดปากอ่าวของไทยได้ตรวจพบว่ามีเรือ Karabujan สัญชาติชอนดูรัสได้เข้ามาดำเนินการบางอย่างอันน่าสงสัยว่าจะผิดกฎหมายไทยภายหลังวิทยุแจ้งเหตุไปยังกองบัญชาการกองทัพอากาศและประสานงานกับตำรวจศุลกากรแล้ว พบว่า เรือ Karabujan อยู่ในรายชื่อเรือที่มีการลักลอบเข้ามาขายน้ำมันเตาหนีภาษีให้เรือประมงไทยเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในเขตอ่าวไทยเสมอ ด้วยเหตุนี้เรืออากาศเอกรณชัยจึงได้ดำเนินการบินวนรอบเรือ Karabujan พร้อมประกาศให้หยุดดำเนินการกิจกรรมต่างๆ และรอเรือจากกองตำรวจน้ำของไทยเข้ามาดำเนินการตรวจค้นมิฉะนั้นจะเข้าทำการโจมตี เมื่อได้ยินประกาศจากเครื่องบิน กัปตันริชาร์ดสัญชาติฝรั่งเศส กัปตันเรือ Karabujan ได้สั่งให้ต้นกลเรือเดินเครื่องเรือเต็มตัว แล้วตั้งเข็มเรือไปทางใต้พิภพ 16-15-16 เพื่อออกจากพื้นที่อ่าวไทย ช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเรืออากาศเอกรณชัยเมื่อเห็นที่ท่าว่าเรือ Karabujan กำลังจะหนีจึงได้นำเครื่องบินติดตามลงไปทางใต้ เมื่อบินมาได้ระยะหนึ่ง เรืออากาศเอกรณชัย เกรงว่าจะเหลือน้ำมันไม่พอบินกลับฐาน จึงได้ขอกำลังสนับสนุนจากเรือตำรวจน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นมาดำเนินการจับกุมแทน หลังจากที่เรือตำรวจน้ำสุดสาครได้แล่นมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะของมาเลเซีย โดยมีพันตำรวจเอกจรงค์ ภัคดี เป็นผู้บังคับการเรือ เรืออากาศเอกรณชัยจึงได้บินกลับฐานไป พร้อมกับนั้นพันตำรวจเอกจรงค์ ภัคดี ได้นำกำลังตำรวจน้ำเข้าหยุดเรือ Karabujan ที่กำลังแล่นหนีการติดตามและดำเนินการตรวจค้นเรือ ภายหลังตรวจค้นเรือ Karabujan พันตำรวจเอกจรงค์ ภัคดี และได้พบน้ำมันหนีภาษีจำนวน 2 พันลิตร อยู่ในเรือ Karabujan จึงได้มีคำสั่งให้ลากเรือ Karabujan ไปไว้ที่สถานีทหารเรือสัตหีบแต่นำตัวกัปตันริชาร์ดมาดำเนินคดีต่อไป ในชั้นสอบสวนพบว่าขณะเกิดเหตุ เรือ Karabujan กำลังจำหน่ายน้ำมันให้เรือประมงในเขตอ่าวไทย หลังฟ้องศาลในความผิดฐานลักลอบค้าน้ำมันเถื่อน กัปตันริชาร์ดได้ให้การฟ้องแย้งต่อศาลไทยว่า

Comment [Q1]: Territorial sea

1. การจับกุมของพันตำรวจเอกจรงค์ ภัคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการเข้าจับกุมเรือต่างชาตินอกอาณาเขตประเทศไทย และศาลไทยไม่มีอำนาจดำเนินคดีในกรณีนี้เพราะโดยหลักแล้ว ต้องใช้กฎหมายตามสัญชาติของรัฐธงของเรือในการตัดสิน จะใช้กฎหมายของรัฐชายฝั่งไม่ได้

คำถาม

2.1 ข้อต่อสู้ในคำฟ้องแย้งของกัปตันริชาร์ดชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ หรือไม่ จงอธิบายพร้อมระบุเหตุผลและตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ศาลของรัฐใด มีอำนาจพิจารณาคดี (10 คะแนน)

อ.จตุภูมิ ภูมิบุญชู